
   

.. 

1 
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          นโยบาย   

แผนเพ่ิมพยาบาล ช่วยลด NCDs 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, Thaipost, Hfocus) 
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้หารือแผนการเพิ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ โดยตั้งเป้าผลิตพยาบาลเพิ่ม 120,000 คนภายใน 10 ปี อย่างไรก็ตาม จำนวนนี้อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันมีการ
เข้ารับบริการในโรงพยาบาลถึง 304 ล้านครั้งต่อปีและแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ งบประมาณรักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) สูงถึง 79,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 ของงบฯ สปสช. ดังนั้นเมื่อมีพยาบาลทั่วประเทศประมาณ 200,000 คน เป็น
กลไกหลักในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดอัตราการเกิดโรค เห็นว่าสภาการพยาบาลก็มีความเข้มแข็งมาก ที่จะช่วยผลักดันเรื่อง
นี้ โดยเฉพาะโรคอ้วน ซึ่งเกิดจากการบริโภคแป้งและน้ำตาลมากเกินไป หากลดจำนวนผู้ป่วยได้ บุคลากรทางการแพทย์ทุกกลุ่มจะ
มีภาระงานลดลง 

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thecoverage) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปสช. จัดสิทธิประโยชน์การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับให้คนไทยทุกสิทธิ
การรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติเสี่ยงในข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้ 1. มี
ประวัติการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ 2. เคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ หรือ 3. มีประวัติเคยทานปลาน้ำจืดสุกๆ ดิบๆ ไปรับชุดตรวจ
ตามสิทธิประโยชน์ 30 บาทรักษาทุกที่ ได้ที่ร้านยาของฉันให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ และที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น คลินิก
เวชกรรมชุมชนอบอุ่น และคลินิกเทคนิคการแพทย์ สามารถดูรายช่ือร้านยาและคลินิกที่เข้าร่วมได้ที่แอปเป๋าตัง เมนูกระเป๋า
สุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค แล้วจองคิว หรือโทรศัพท์นัดหมายก่อนไปรับบริการได้ 

 

ประชุมวิชาการ HA National Forum 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, thecoverage, thailandplus) 
     - นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เปิดการประชุมวิชาการระดับประเทศ HA National Forum ครั้งที่ 25 พร้อมมอบ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาลที่ผ่านการประเมิน 5 ประเภท ได้แก่  1.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพช้ันแนวหน้า 2.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพช้ันมาตรฐาน 3.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบเครอืข่ายสุขภาพระดบัอำเภอ 4.ศูนย์บริการสาธารณสขุท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข และ 5.สถานพยาบาลปฐมภูมิที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิ  
พร้อมช่ืนชมสถานพยาบาลและบุคลากรที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากร 
เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้  และช่วยผลักดันวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยใน
ระบบบริการสุขภาพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
     - พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม: "BUILDING QUALITY & SAFETY 
CULTURE FOR THE FUTURE SUSTAINABILITY" สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยความ
ร่วมมือกับศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 9 แห่ง พร้อม ชูสัญลักษณ์ "ผีเสื้อ" เพื่อแสดงเห็นถึงการเริ่มต้น

- 

ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2568 
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จากไข่ กลายเป็นหนอน ดักแด้ และสุดท้ายกางปีกบิน สะท้อนถึงกระบวนการบ่มเพาะ การดูแลเอาใจใส่จนกลายเป็นสิ่งที่งดงาม 
เช่นเดียวกับการพัฒนาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยที่ค่อย ๆ เริ่ม จนขณะนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญ ทั้งเรื่องคุณภาพของ
สถานพยาบาล ควบคูไ่ปกบัความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพ 
ส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus)  
     - นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เผยที่ประชุมคกก.พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้เสนอร่างวาระ
แห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ต่อ ครม. พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาด้านวิชาการอนามัย
การเจริญพันธุ์และประชากร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และเตรียมยก
ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2571-2575) 
        พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ด้านประชากรของประเทศไทย จำนวนการตาย
มากกว่าการเกิด 4 ปีติดต่อกัน จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพต่อไป โดยจัดบริการคลินิกสง่เสรมิการมีบตุร 
ทั้ง 3 ระดับ โดยมีคลินิกระดับที่ 1 ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนครอบครัวเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ และ
ลดความเสี่ยงในการมีบุตร ระดับที่ 2 มุ่งเน้นการรักษาภาวะการมีบุตรยากด้วยการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก ( IUI) ให้ครบทุก
จังหวัด ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วใน 64 จังหวัด ระดับท่ี 3 ให้บริการทำเด็กหลอดแก้ว มดลูก (IVF) ให้ครบทุกภาค ขณะนี้มีคลินิก
เปิดให้บริการไปแล้ว 3 ภาค คาดว่าจะครบตามเป้าหมายภายในปี 2568 
 

 

อบรมเสริมความพร้อมป้องกันความปลอดภัยใน รพ. 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, 77kaoded, prd.) 
     - นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วย รมต.ประจำ สธ. เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมและ
แนวทางการป้องกันความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใน รพ. เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อรับมือปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ใน รพ. ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปริมาณผู้ใช้บริการที่มากข้ึน อาจนำไปสู่ข้อพิพาทและข้อร้องเรียน สธ. จึงส่งเสริมให้มีมาตรการ
ป้องกันและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน สสจ. ทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากผู้รับบริการไม่พอใจในการ
ให้บริการ รวมถึงการทำร้ายเจ้าหน้าที่และทำลายทรัพย์สนิ จึงต้องมีการเสริมสร้างความพรอ้มในการป้องกันไมใ่ห้เกิดความรุนแรง
ใน รพ. และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องมาตรการความปลอดภัย และการป้องกันตัวเบื้องต้น 
 

- 

ย้ำโรงงานน้ำแข็งตรวจคุณภาพ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
     - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงหน้าร้อนร้านค้าและประชาชนจะมีความต้องการบริโภคน้ำแข็ง
มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการเร่งผลิตน้ำแข็ง และมักเกิดเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลในสถานประกอบการผลิตน้ำแข็ง ส่งผล
กระทบต่อประชาชนที่อาศัยโดยรอบ กรมอนามัยจึงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว โดยขอให้ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็งให้อยู่ในสภาพดี เพิ่มความถี่ในการซ้อมแผนอพยพ แจ้งเตือนภัยประชาชนโดยรอบ 
 

- 

บุหร่ีไฟฟ้า 
    สื่ อ ที่ น ำ เสนอ  : เว็ บ ไซต์  (ส ย าม รั ฐ , ฐาน เศ รษฐกิ จ ,  ข่ าวสด ,  tv5hd, pptv, TNN, isranews, mcot, hfocus, 
bizmatchingnews, thaitodaynews) 
     - นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รองอธิบดีกรม คร. กล่าวเตือนถึงบุหรี่ไฟฟ้าแบบให้ความร้อนกำลังได้รับความนิยม (HTPs) และถูก
เข้าใจผิดว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ซิกาแรต เพราะไม่มีการเผาไหม้ ว่า ปัจจุบันพบงานวิจัยจำนวนมากยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าแบบให้ความ
ร้อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งแต่เพิ่มความเสี่ยงถึง 2 เท่า ต่อการเกิดภาวะอ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง และ
ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้อย่างต่อเนื่องเกิน 3 ปี  
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     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. มติชน 
     - นพ.ธิติ ดวงสร้อยทอง รอง ผอ.ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สบยช. กล่าวถึงการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า ว่า สารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่
ไฟฟ้าจะอยู่ในรูปแบบเกลือนิโคติน และนิโคตินฟรีเบส ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่า การเสพติดมากกว่าบุหรี่มวน และใกล้เคียง
กับยาเสพติดกลุ่มเฮโรอีน โคเคน เคตามีน หากเสพมาก การหักดิบก็จะทำได้ยาก โดยแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการ
บำบัดรักษาด้วยยาที่มีให้เลือกหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมย้ำว่าไม่สามารถหาซื้อยากินเองได้ หาก
ระดับการติดสารนิโคตินไม่สูง อาจจะขอรับคำปรึกษาจากร้านยาที่ร่วมโครงการเลิกบุหรี่ คลินิกฟ้าใส หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 
หรือใช้สมุนไพรช่วย เช่น มะนาว หญ้าดอกขาว 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. มติชน  
     - น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ ประชุมร่วมกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.การคลัง เพื่อติดตามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมโพสต์
ข้อความว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค.67 ตำรวจได้ทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้าและจับตัวการใหญ่แล้ว จึงติดตามต่อกับทางกรมศุลกากร ก.การคลัง เพื่อ
ขยายการจบักุมไปถึงตัวการใหญ่อื่นๆ รวมถึงบริษัท shipping โดยให้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ ไปจนถึงการ Seal บริเวณเขต
ชายแดนอย่างเข้มงวด ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมอืทั้งจากทางหน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ    ดเีอสไอ สคบ. ในการรวบรวมเบาะแส 
ป้องกันไม่ให้มีการนำเข้ามาใหม่ ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลจะเดินหน้าต่อ ไม่จบไม่เลิก 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard บทความพิเศษ 
     - เสนอบทความ นายกฯ แสดงท่าทีจริงจังในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่ประชาชนบางกลุ่มเรียกร้องให้ทำให้ถูก
กฎหมาย เพื่อควบคุมและปกป้องเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ แม้รัฐบาลจะเข้มงวดในการกวาดล้าง แต่บุหรี่ไฟฟ้ายังคงมีอยู่ และต้อง
ติดตามต่อไปในระยะ 3-6 เดือนว่าการนำเข้าจะลดลงหรือไม่ ทั้งนี้ แหล่งข่าวระบุว่า แม้รัฐบาลจะออกปราบปรามอย่างจริงจัง แต่
บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีทางหมดไป และคนไทยจะไม่เลิกสูบโดยสิ้นเชิง ข้อเสนอหนึ่งคือ การทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายและกำหนดโซน
นิ่งการขาย เช่นเดียวกับกัญชา รวมถึงการจำกัดอายุผู้ใช้บริการ หรืออีกแนวทางคือ ผู้ผลิตควรปรับปรุงคุณภาพบุหรี่มวนให้ดีขึ้น
เพื่อลดการหันไปใช้บุหรี่ไฟฟ้า     
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย 
     - เสนอบทความ ที่ตั้งข้อสังเกตว่า แม้บุหรี่ไฟฟ้าจะผิดกฎหมาย ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ครอบครอง มีโทษจำคุกและ
ปรับสูง แต่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ครอบครองกลับไม่ได้รับโทษ พร้อมเสนอว่าหากแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกัน 
กำหนดบทลงโทษแก่ผู้สูบอย่างจริงจัง อาจทำให้ประชาชนไม่กล้าสูบ และช่วยกำจัดบุหรี่ไฟฟ้าให้หมดไปอย่างเด็ดขาด พร้อม
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีผลักดันการแก้กฎหมายนี้ให้เป็นผลงานสำคัญ เพื่อปกป้องเยาวชนและประชาชนจากปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า 
แนวทางพัฒนาห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (hfocus, thaitodaynews, thailandplus)  
     - นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เปิดการสัมมนา “การใช้แนวทางปฏิบัติงาน (Guidelines) ด้านห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญของการประกันคุณภาพการทดสอบในหน่วยบริการปฐมภูมิ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บริการทดสอบความชำนาญของ
กรมวิทย์ฯ แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกระดับ 

 

ภาวะม่านตาอักเสบ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, TNN) 
     - นพ.โยธิน ฐิตวัฒนกุล นพ.ชำนาญการพิเศษ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อธิบายว่า ภาวะม่านตาอักเสบสามารถพบได้
ทุกเพศทุกวัย เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อช้ันกลางของผนังลูกตา จะมีอาการตาแดงโดยเฉพาะบริเวณรอบตาดำ ปวดตา ตามัว 
ตาสู้แสงไม่ได้ เห็นจุดลอยไปมาในปริมาณมาก มีสาเหตุที่หลากหลาย เช่น โรคทางภูมิคุ้มกัน รวมทั้งกลุ่มมะเร็งภายในลูกตา การ
ติดเชื้อ โรคทางพันธุกรรม มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งทีลุ่กลามมาจากอวัยวะอื่น อย่างไรก็ตาม ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของผู้ป่วยแม้จะมีการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน สำหรับภาวะแทรกซ้อนทีเ่กิดจากภาวะม่านตา
อักเสบได้ เช่น โรคต้อหิน โรคต้อกระจก โรคทางจอประสาทตา ฯลฯ ผู้ป่วยควรพบจักษุแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามประเมินอาการ
อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเฝ้าระวังผลข้างเคียงของโรคและของยาที่ใช้ในการรักษาที่อาจเกิดขึ้นได้  

- 
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ขยายสาขาคลินิกปันรักษ์ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, มติชนสุดสัปดาห์ 
     -ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขา สปสช. เผย คลินิกปันรักษ์ เป็นหน่วยบริการนวัตกรรมสาธารณสุขในระบบบัตรทอง
ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ 14 ก.พ.68 โดยความร่วมมือระหว่าง สปสช.-บ.บางจาก ซึ่งเห็นตรงกันว่า
ปั๊มน้ำมันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการร่วมดูแลสุขภาพให้กับชุมชนได้ ประชาชนเข้าถึงได้ เป็นจุดสัญจรและมีพื้นที่จอดรถ มีผู้เข้ารับ
บริการเฉลี่ยวันละ 15 คน ภายในสิ้นปีนี้มีแผนจะขยายเพิ่มอีก 5 สาขาในพื้นที่เช่น บางศรีเมือง บางซื่อ ทุ่งครุ พระประแดง 

 

สภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, มุมข่าว, มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, 
ข่าวหุ้น, Ch7, Thai PBS, Springnews, Hfocus, Thaipost, thebangkokinsight, AmarinTV, PPTV) 
     -ที่ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติเห็นเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    
ฉบับท่ี ... พ.ศ. ... ท่ีทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 38 มาตรา ในวาระ 2 และวาระ 3 หลังมีการอภิปราย
กันอย่างกว้างขวาง โดยที่ประชุมลงมติเห็นด้วย 365 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง 
จากนั้นยังได้ลงมติข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญคือ มาตรา 32 "ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดง
ช่ือหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม" โดยที่ประชุม
ลงมติไม่เห็นด้วย 371 เสียง เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 3 เสียง จึงทำให้เป็นการปลดล็อกสามารถ
ประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 

 

ปัญหามลพิษทางอากาศ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก., 
สยามรัฐ, การเงินธนาคารออนไลน์, sondhitalk, thaipbs, thebangkokinsight, tnn) 
     - น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 โดย
ระบุว่าสถานการณ์ดีขึ้น ค่าฝุ่นทั่วประเทศลดลง 16% แต่ภาคเหนือยังได้รับผลกระทบหนักจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ในช่วง 60 วันข้างหน้า ซึ่งถือเป็นช่วงอันตราย เนื่องจากฝนจะลดลงก่อนกลับมาตกอีกครั้ งในเดือน พ.ค. รัฐบาลได้แจ้งเตือน
ประชาชนให้ระมัดระวัง และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่แนวชายแดน รวมถึงสนับสนุนหน้ากาก
อนามัย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันการเผาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ รัฐบาลอนุมัติงบกลาง 620 ล้าน
บาทให้ก.ทรัพย์ฯ แก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีจุดความร้อนสูงสุด เช่น แม่ฮ่องสอน ตาก และเชียงใหม่ 
กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวนค้นหาจุดไฟป่าใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ขณะเดียวกัน รัฐบาลเร่งประสานงานกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

 

บัตรทอง 
    1. ติดตามการบริหารกองทุนบัตรทอง 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage) 
     - นายสัญญา นิลสุพรรณ ประธานคณะ กมธ. กิจการศาลฯ และกองทุนสภาผู้แทนราษฎร และคณะติดตามผลการดำเนินงาน
การบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการดำเนินงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2568 ณ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพฯ พร้อมกล่าวว่า 
กมธ. ได้รับการร้องเรียนเรื่องการใช้สิทธิ จึงมารับฟังข้อมูลการดำเนินงานจาก สปสช. ท้ังภาพรวม นโยบาย ปัญหา อุปสรรค และ
เรื่องอื่นๆ ซึ่งจากการช้ีแจง ทำให้เห็นภาพการทำงานที่เป็นมืออาชีพและมองว่าเป็นกองทุนฯ เป็นความหวังได้ ซึ่งหาก สปสช. 
ดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองเป็นอย่างดี กมธ.ฯ ยินดีที่จะสนับสนุนการพิจารณา งปม. 
     - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.ได้ช้ีแจงและให้ข้อมูลใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1.บทบาทหน้าที่และ
ภารกิจ 2.ผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ที่ผ่านมา 3.แนวทางการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์และ
บริการสาธารณสุขทางไกล 4.การดำเนินงานสิทธิประโยชน์ เช่น นโยบาย 30 บาทฯ ความคืบหน้าคก.รพ. กทม. 50 เขต 50 รพ. 
และปริมณฑล การแพทย์ทางไกลดูแล 42 กลุ่มโรค 5.การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพ
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ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 และ 6.ความเป็นไปได้ในการรวม 3 กองทุน ทั้งนี้ ประเด็นต่างๆ ที่ได้รับจาก กมธ.กิจการศาลฯ ทาง สปสช. 
จะรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาระบบให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพท่ีดี 
     2. ชื่นชมหมอเหรียญทองทำการตลาดบัตรทองร่วม Co-pay 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live) 
     - เสนอบทความ พลตรี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ หลังยกเลิกไม่รับส่งต่อคนไข้ 35 คลินิก  
ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็น รพ. universal รับสิทธิบัตรทองทั่วราชอาณาจักร พบคนไข้บัตรทองเข้ามาใช้บริการ 
มากขึ้น ในราคา รพ.รัฐ จากเหนือจดใต้ ส่วน รพ.ลดขาดทุน กระแสเงินสดจากที่อยู่กราฟต่ำสุด เปลี่ยนเป็นรูป “V Shape”  
โดยมั่นใจอีกไม่นานจะเกิด Economy of Scale พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างผลกำไรได้ และให้จับตาแคมเปญใหม่ “จ่ายคนละ
ครึ่ง” เช่ือมั่นเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพ เพราะต้องสร้างความสมดุล ไม่ให้กระทบงปม.รัฐด้านสุขภาพ ด้านคนใน สปสช.ช้ีหมอ
เหรียญทองใช้การตลาดช้ันเลิศ ดึงประชาชนร่วมจ่าย (Co-pay) ที่ สปสช. และ รพ.รัฐทำไม่สำเร็จ เพราะโดนต่อต้าน  
อีกทั้งทำให้ รพ.มงกุฎวัฒนะกลายเป็นศูนย์กลางของบัตรทองเรียบร้อยแล้ว 
พฤติกรรมทุจริตเบิกจ่ายยา 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ isranews 
     -สกู๊ปสรุปรวมพฤติกรรมการทุจริตเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอีดต แม้ ป.ป.ช. 
ได้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิเสนอ ครม. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับไป
ปฏิบัติ 2 ฉบับ (ปี 60, 65) แต่ก็ยังพบปัญหาการทุจริตเบิกจ่ายยาใน รพ.ของรัฐอีก เช่น รพ.ทหารผ่านศึก โดยการช็อปปิ้งยา เป็น
ลักษณะเดินสายขอตรวจรักษาตาม รพ.ต่างๆ ในช่วงวันเดียวกันหรือระยะเวลาใกล้เคียง มักไปพบแพทย์เกินกำหนดนัด เป็นเหตุ
ให้ได้รับยาจำนวนมากขึ้น ทำเป็นขบวนการ แพทย์บางรายมีเป้าหมายจ่ายยาออกมากๆ เพื่อทำยอดให้กับบริษัทยา แลกกับ
ผลประโยชน์ด้านอื่น โดยเฉพาะยารักษาโรคเรื้อรัง 

 

สมุนไพร "หมอเณร" 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า 
     - นายนวฤกษ์ชัย ปานคำ อายุ 46 ปี ชาว จ.ปทุมธานี เผยเคยป่วยโควิดเกือบตาย แฟนแอบเอาสมุนไพรหมอเณร มาให้กินจน
หายเป็นปกติ ยอมรับปกติเป็นคนไม่เคยเช่ือเรื่องสมุนไพรมาก่อน คิดว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ เป็นไปไม่ได้จะมาสู้ยาหมอแผนปัจจุบัน  
ยอมรับสมุนไพรไทยมีคุณประโยชน์มาก ขอใหร้มว.สธ.ช่วยส่งเสริมอย่างจริงจัง 
 

 

ฟาร์มหมูสร้างมลภาวะ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก) 
     -นายต่อพงษ์ โกมินทรชาติ ประธานเครือข่ายพรรคประชาชน พร้อมคณะ ไปรับเรื่องร้องทุกข์จากนางวรรณพร แก้วดี 
ชาวบ้านดงห้วยเปลือย ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ซึ่งเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นฟาร์มหมู โดยชาวบ้านเคยร้องเรียน
หลายหน่วยงาน มีการประชุมร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าของฟาร์ม แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งที่ จนท.เคยทักท้วงว่า ฟาร์ม
ไม่ได้มาตรฐาน เหตุใดยังเปิดดำเนินกิจการได้ นายต่อพงษ์ จึงรับเรื่องไว้และจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานเข้าตรวจสอบต่อไป 
 

 

กระจายอำนาจสาธารณสุขสู่ท้องถิ่น 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) 
     - นายสมพร ใช้บางยาง ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่อปท. เผยที่ประชุมเมื่อ 17 มี.ค. 
68 เห็นชอบให้ขับเคลื่อนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขสู่ท้องถิ่น แต่งตั้งคณะทำงาน 7 ชุดดูแลประเด็นสำคัญ เช่น การถ่าย
โอนสถานีอนามัยและ รพ.สต. ให้ อปท. มีการพิจารณางานบุคคล การเงิน กฎหมาย และการส่งมอบทรัพย์สินให้ อปท. ศึกษา
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เหมาะสมสำหรับ อปท. เตรียมแนวทางสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิในช่วงเปลี่ยนผ่าน
การดำเนินงานมุ่งเน้นให้การกระจายอำนาจสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
นทท.หมดสติในรถตู ้
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, one31, amarintv) เพจสรยุทธ์ฯ, เรื่องเล่าเช้านี ้
     -หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้หมดสติอยู่ภายในรถตู้โดยสารบริเวณมอเตอร์เวย์ กม. 84-500 ฝั่งขา
เข้า เข้าตรวจสอบพบผู้โดยสารชาวไทย 8 ราย เดินทางมาจากพัทยากำลังจะไปท่องเที่ยว มีอาการเวียนหัว อาเจียน หน้ามืด แสบ
จมูก สาวรายหนึ่งชักเกร็ง เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการสูดดมสารพิษ กู้ภัยนำผู้ประสบเหตุนำส่ง รพ.ชลบุรี และตรวจสอบสาเหตุที่
แท้จริง 

 

โรคหัดระบาดในสหรัฐฯ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์)  
     - สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เปิดเผยในวันที่ 18 มี.ค.68 ว่า การระบาดของโรคหัดในรัฐเท็กซัส , 
นิวเม็กซิโก และโอกลาโฮมา ของสหรัฐฯ มีผู้ติดเช้ือแล้ว 321 ราย เพิ่มขึ้นจากการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 25 ราย  
ขณะที่ผู้เช่ียวชาญกังวลว่าการระบาดอาจดำเนินไปนานเป็นปี 

 

 


